

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Viện KSND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở ý kiến tham luận của các đơn vị và ý kiến của các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã kết luận Hội nghị, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ động phối hợp với các ngành tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và các đạo luật mới ban hành có hiệu lực từ 1/1/2018 liên quan đến hoạt động tư pháp,

2. Các đơn vị rà soát các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2018 đã đề ra để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ đã ban hành năm 2017, nhằm tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; có các giải pháp hữu hiệu nhằm "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm". Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, bảo đảm thời hạn, chất lượng, nâng cao tỉ lệ phát hiện xử lý tội phạm; Viện trưởng VKS 2 cấp trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác này; Tăng cường kiểm sát trực tiếp việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu CQĐT khắc phục vi phạm, kiên quyết thực hiện các quyền hạn theo luật định khi thực hành quyền công tố để loại trừ oan, sai và hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo VKS hai cấp và KSV trong việc phê chuẩn các quyết định áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật. Không để xảy ra trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn thuộc trách nhiệm của VKS.

Chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Chủ động đề ra các yêu cầu CQĐT thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ làm căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng dấu búp lục tiếp nhận các tài liệu do CQĐT chuyển đến theo đúng quy định của BLTTHS, sự chỉ đạo của Viện KSND tối cao và hướng dẫn của VKSND tỉnh. Tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế thấp nhất tình trạng trả lại hồ sơ để

điều tra bổ sung giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Quản lý chặt chẽ án tạm đình chỉ điều tra, thường xuyên đôn đốc CQĐT có biện pháp theo luật định để giải quyết các vụ án tạm đình chỉ điều tra khi có căn cứ phục hồi điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội từ việc tạm đình chỉ điều tra. Đẩy nhanh việc cho thành thị hoặc tranh thủ đường lối giải quyết các vụ án, vụ việc. Tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, khó khăn kéo dài, án trọng điểm, các vụ án dư luận xã hội quan tâm; các vụ án do bị hủy; các vụ án phải trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc có khiếu kiện gay gắt; lãnh đạo VKS huyện và lãnh đạo các phòng phải trực tiếp kiểm sát việc giải quyết vụ án, vụ việc trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

4. Chủ động đề ra các biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, trọng tâm là chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa, góp phần đảm bảo hoạt động xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

5. Tập trung làm tốt khâu công tác đột phá đã xác định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động,....

Không ngừng nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, báo cáo kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động,..; Việc kháng nghị phải đảm bảo hiệu quả và tỉ lệ được chấp nhận cao, không chạy theo chỉ tiêu kháng nghị mà chất lượng kháng nghị kém. Chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm để kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa, nhằm nâng cao vị trí vai trò của Ngành KSND.

6. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự - dân sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Chú trọng kiểm sát chặt chẽ các trường hợp đặc xá, giảm án, hoãn thi hành án. Tăng cường xác minh điều kiện thi hành án để nâng cao tỷ lệ thi hành xong về tiền và hiện vật, đặc biệt là công tác cưỡng chế thi hành án dân sự.

7. Tiếp tục phối hợp với Tòa án các cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; đổi mới việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian kinh phí và đảm bảo có hiệu quả thiết thực; Tăng cường các phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ. Việc tham dự phiên tòa đột xuất của KSV cần có kế hoạch cụ thể, lựa chọn thời gian, đơn vị, vụ án mà các đơn vị đăng kí tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ để tham dự đột xuất, sau đó tổng hợp rút kinh nghiệm chung, đảm bảo tiết kiệm thời gian và kinh phí đi lại. Phấn đấu tổ chức rút kinh nghiệm 1 phiên tòa trực tuyến.

8. Chú trọng làm tốt công tác phối hợp liên ngành, nhất là sự phối hợp của 3 ngành làm án trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa

phương, chuẩn bị tốt báo cáo công tác trước kỳ họp HĐND cùng cấp. Khẩn trương phối hợp liên ngành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, quản lý và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và ban hành quy chế phối hợp mới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

9. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức hai cấp về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về lề lối làm việc, chức trách nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động hai cấp, siết chặt kỷ cương kỉ luật nghiệp vụ, công vụ, quy chế về phát ngôn trong ngành KSND với các cơ quan thông tấn báo chí; Kịp thời phát hiện cán bộ có vi phạm để xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

10. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ hai cấp theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện tinh giản biên chế, việc luân chuyển điều động cán bộ công chức, lãnh đạo quản lý hai cấp; kiện toàn bộ máy thanh tra và tăng cường nữa chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra trong Ngành.

11. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ; Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng, công tác phân loại đánh giá cán bộ công chức trên cơ sở kết quả công tác của từng cá nhân; việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các vụ án bị hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung phải được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, công khai; Chú trọng công tác tài chính hậu cần, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách đảm bảo sử dụng ngân sách đúng quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng tổng hợp thông báo để các đơn vị tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng-VKSND tối cao;
  - Các đ/c LĐ VKS tỉnh;
  - Các phòng nghiệp vụ;
  - Các VKS huyện, thành phố;
  - Lưu VT, VPTH;
- } báo cáo  
} thực hiện



**Phạm Đức Kiên**

